

ด้วยเกล้า

ที่ มท ๐๖๐๕/ว.๖๓



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยในปัจจุบัน ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในทวีปภูมิภาค
ของโลก ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยพบการระบาดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จากนั้นได้แพร่ระบาดไปหลายมณฑลในสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอื่น ๆ รวมถึง
ประเทศไทยด้วย ซึ่งส่วนราชการต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ และต้องมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือ
โดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ไม่ซ้ำซ้อนกัน
รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้จังหวัดถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัด ตามประกาศของอธิบดีกรมควบคุมโรค
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้นายอำเภอแห่งพื้นที่รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
เพื่อพิจารณาดำเนินการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ให้จังหวัดนำข้อมูลตามหลักวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานอื่น ๆ
มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยให้ประกาศกำหนดพื้นที่ที่เกิดภัยเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน ตามข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏในช่วงเวลานั้น หากภัยพิบัติส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ก็ให้ประกาศเพิ่มเติม เป็นรายพื้นที่ตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพิ่มเติม

๒. เมื่อจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ให้จังหวัดรายงานกระทรวงมหาดไทย (ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทราบทันที โดยรายงาน
ผ่านระบบข้อมูลสาธารณภัย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <http://nirapai.disaster.go.th/>

เพื่อรวบรวม ...

เพื่อรวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และเมื่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ยุติลง ให้จังหวัดประกาศ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดภัยแล้วรายงานกระทรวงมหาดไทย (ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทราบทันที เช่นเดียวกับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


๓. เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีวงเงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๒๐ ล้านบาท สำหรับทุกภัยพิบัติ ซึ่งอาจไม่ เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดประเมินสถานการณ์และวางแผนเกี่ยวกับการ ใช้จ่ายเงินทดรองราชการรวมทั้งจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม หากวงเงินทดรองราชการที่มีอยู่ ไม่เพียงพอให้จังหวัดเสนอเรื่องขอขยายวงเงินทดรองราชการไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันที เพื่อจะได้ประสานการปฏิบัติกับกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติโดยเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้ จำนวนวงเงินทดรอง ราชการที่ขอขยายจะต้องสอดคล้องกับพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือและความต้องการขอรับ ความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยพิบัติ

๔. ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีกำหนด ๓ เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย หากจังหวัดไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว ให้เสนอเรื่องขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปยังกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว ก่อนระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและระยะเวลาที่ขออนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โดยการดำเนินการให้ถือปฏิบัติ ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๕. การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีดังกล่าว จะต้องจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดเท่านั้น หากจังหวัดมีความ จำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้เสนอเรื่องขออนุมัติปฏิบัติ นอกเหนือ หลักเกณฑ์ไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยด่วน เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณา ก่อน และเมื่อกระทรวงการคลังอนุมัติแล้ว จังหวัดจึงจะสามารถจ่ายเงินทดรองราชการนอกเหนือหลักเกณฑ์ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๘ โทรสาร ๐ ๒๖๔๑ ๗๔๙๓